

HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

(Tiếp theo trang 1)

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh theo Quy định số 212-QĐ/TW, ngày 30/12/2019 của Ban Bí thư Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện. Theo đó, mục tiêu của đề án là xây dựng bộ máy các cơ quan tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế; kết hợp hài hòa giữa kế thừa, ổn định với đổi mới và phát triển; gắn đổi mới tổ chức bộ máy với tinh giản biên chế; cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán

bộ. Việc kiện toàn, sắp xếp bảo đảm đúng nguyên tắc tổ chức, không làm ảnh hưởng đến hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị; bảo đảm việc bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hợp lý, phù hợp với năng lực, sở trường, công chức, viên chức, người lao động. Ngoài ra, việc sắp xếp cũng phải bảo đảm giảm đầu mối bên trong các cơ quan, đơn vị, mô hình và quy mô tổ chức bộ máy phải phù hợp với tính chất, đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Sau

khí sắp xếp, dự kiến số lượng các ban trực thuộc cơ quan chuyên trách của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh được thu gọn còn 20 ban, giảm 9 ban; giảm 18 cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp ban; về biên chế đến năm 2021 cơ quan Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh sẽ giảm 24 biên chế (giảm 11,2% biên chế so với năm 2015).

Sau khi các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến, phát biểu kết luận, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sắp xếp

lại tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, đề nghị các cơ quan cần thống nhất cao về nhận thức, phương án, cách thức thực hiện để tạo sự đồng thuận cao và đạt hiệu quả cao nhất. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất ban hành và tổ chức thực hiện đề án theo Quy định số 212-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương. Các cơ quan thực hiện sắp xếp lại các đầu mối theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Về cơ cấu chức danh lãnh đạo các ban trực thuộc các cơ quan thống nhất trong tháng

12/2020 thực hiện sắp xếp lại cấp trường theo đúng quy định; sau thời hạn 1 năm tiếp tục sắp xếp lại đội ngũ cấp phó. Theo đó, các đồng chí cấp trường ban sau khi sắp xếp lại xuống cấp phó được giữ chức vụ, phụ cấp chức vụ cấp phó đến hết thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Các đồng chí cấp phó còn lại sau thời hạn 1 năm sẽ thực hiện quy trình cán bộ, chọn những đồng chí cấp phó có năng lực, uy tín theo cơ cấu, số lượng quy định. Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu, rà soát, hoàn thiện nội dung đề án để sớm ban hành thực hiện ngay trong tháng 12/2020.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận thống nhất một số nội dung công tác cán bộ.

TIẾP TỤC ĐỔI MỚI...

(Tiếp theo trang 3)

Hoạt động tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền được thực hiện thường xuyên, có chiều sâu hơn. MTTQ và các đoàn thể đã chủ động thực hiện các nội dung của quy chế dân chủ ở cơ sở; tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về công nhận xã, huyện, tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới; tham gia bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, hướng dẫn hoạt động hòa giải ở cơ sở, vận động nhân dân tham gia xây dựng hương ước, quy ước ở khu dân cư. Việc tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân đã có nhiều đổi mới, ngày càng đi vào nền nếp. Mặt trận và các đoàn thể chủ động phối hợp tổ chức các hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân, các ý kiến tại hội nghị đối thoại đều được người đứng đầu tiếp thu, giải trình, hầu hết các ý kiến được chỉ đạo giải quyết kịp thời. Qua đó đã góp phần tạo niềm tin trong nhân dân với cấp ủy, chính quyền, người dân hiểu và chấp hành pháp luật tốt hơn, tích cực tham gia vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và của tỉnh.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã xác định: "Phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, phấn đấu xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng". Để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, phát huy truyền thống vẻ vang 90 năm qua, thời gian tới, MTTQ các cấp trong tỉnh tập trung triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động; xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Thực hiện dân chủ, đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Hai là, mở rộng và đa dạng hóa các hình thức tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân. Tuyến trường, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cơ chế, chính sách của tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường các biện pháp nắm tình hình nhân dân, dự luận xã hội để tập hợp, phản ánh với các cấp ủy đảng, chính quyền; theo dõi, giám sát và đôn đốc việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị, đáp ứng nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Ba là, vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, phát triển sản xuất, kinh doanh, phát huy tài năng, sáng kiến, giúp nhau giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; vận động nhân dân phát huy cao độ tinh thần tự giác, tự quản, đoàn kết xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh; chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân, xây dựng gia đình văn hóa, no ấm, hạnh phúc.

Bốn là, tạo mọi trường thuận lợi để nhân dân phát huy quyền làm chủ, bày tỏ ý kiến, kiến nghị và tâm tư, nguyện vọng với cấp ủy, chính quyền. Phát huy hiệu quả vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, chủ động tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Vận động nhân dân xây dựng nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm, tích cực tham gia phản ánh, tố giác và đấu tranh với các biểu hiện, hành vi tham nhũng, lãng phí. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội, nhất là những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân và trách nhiệm của MTTQ và các tổ chức thành viên.

Năm là, thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức cán bộ trong hệ thống phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; tinh gọn bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ mặt trận và các đoàn thể, trong đó chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ ở cơ sở, ban công tác mặt trận khu dân cư.

Kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam trong thời điểm Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đang tích cực triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, thi đua yêu nước thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; khắc sâu lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Chính sách Mặt trận là chính sách rất quan trọng. Công tác Mặt trận là công tác rất quan trọng trong toàn bộ công tác cách mạng", đội ngũ cán bộ mặt trận các cấp trong tỉnh quyết tâm đổi mới, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong giai đoạn mới, góp phần cùng cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, xây dựng Thái Bình phát triển nhanh, bền vững, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

BẾ MẠC KỶ HỢP THỨ MƯỜI...

(Tiếp theo trang 1)

nhân dân trong giai đoạn 5 năm 2016 - 2020 đạt được nhiều kết quả tích cực, toàn diện trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền quốc gia, không ngừng nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế. Đặc biệt, năm 2020 là năm cuối nhiệm kỳ tuy có nhiều biến động, khó khăn, nhất là những thách thức rất lớn từ tình hình dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu và sự thoái lui thế toàn cầu; một số chỉ tiêu không đạt được như kế hoạch đề ra nhưng vẫn là một năm thành công của nước ta, được coi là điểm sáng trên thế giới cả về phòng, chống đại dịch Covid-19 và phục hồi, phát triển kinh tế, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Các dự án luật, dự thảo nghị quyết đã được Quốc hội thảo luận, xem xét kỹ lưỡng, toàn diện, thận trọng và thông qua với tỷ lệ tán thành cao. Những luật, nghị quyết này có ý nghĩa quan trọng, tác động đến nhiều mặt của đời sống kinh tế - xã hội và cuộc sống của người dân, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, giải quyết những bất cập, tháo gỡ khó khăn, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và thực thi pháp luật trong nhiều

lĩnh vực: bảo vệ môi trường; bảo đảm quyền công dân, quyền của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài; phòng, chống ma túy; quản lý giao thông; quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh; khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường đối ngoại, hội nhập quốc tế; bảo đảm an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội,...

Với tinh thần tiếp tục đổi mới tổ chức chính quyền địa phương phù hợp với đặc điểm của khu vực đô thị, nông thôn, Quốc hội đã xem xét, thông qua Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi, phát huy tiềm năng, thế mạnh cho sự phát triển mạnh mẽ kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn tới.

Qua thảo luận các báo cáo về công tác tư pháp; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; thi hành án; phòng, chống tham nhũng, Quốc hội cho rằng, năm 2020 công tác của ngành Tòa án và Kiểm sát, công tác phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật và tội phạm đạt được những kết quả quan trọng; đồng thời đánh giá cao sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống chính trị

đã góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng.

Thông qua hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, Quốc hội đã giám sát một cách toàn diện việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII. Trên cơ sở nghiên cứu kỹ lưỡng tài liệu, các vụ đại biểu đã đặt câu hỏi ngắn gọn, rõ ý, bám sát vào nội dung chất vấn; người trả lời chất vấn đã trả lời thẳng thắn, súc tích với sự nghiêm túc, cầu thị, trách nhiệm, không né tránh, vòng vo. Việc tranh luận với các lập luận sắc sảo, chặt chẽ, thuyết phục, có tính xây dựng, sự chia sẻ trách nhiệm với các cơ quan hành pháp, tư pháp và cùng trao đổi định hướng, giải pháp xử lý các vấn đề đặt ra.

Tại kỳ họp này, Quốc hội cũng đã nghe báo cáo về hoạt động đối ngoại của Quốc hội trong năm Chủ tịch Hội đồng liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (AIPA). Năm 2020, Quốc hội đã hoàn thành tốt đẹp năm Chủ tịch Hội đồng liên nghị viện lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, bước sang năm 2021 - năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với nhiều thời cơ và vận hội mới. Đây là năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, cũng là năm đầu tiên thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Tuy nhiên, dự báo nước ta

đã góp phần củng cố và nâng tầm vị thế, uy tín của nước ta trên trường quốc tế.

Quốc hội đã thảo luận, góp ý vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Đa số các ý kiến của đại biểu Quốc hội thể hiện sự đồng thuận cao và cho rằng dự thảo các Văn kiện đã được chuẩn bị bài bản, nghiêm túc, trách nhiệm, khoa học với các làm đảm bảo, cầu thị với nhiều ý kiến tâm huyết, thẳng thắn, toàn diện, chất lượng, làm sâu sắc thêm nhiều nội dung và đề xuất các kiến nghị để tiếp tục hoàn thiện dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII.

Quốc hội đã tiến hành công tác nhân sự bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, thủ tục theo luật định và đạt được sự đồng thuận rất cao; đồng thời, đã quyết định ngày chủ nhật 23 tháng 5 năm 2021 là ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, bước sang năm 2021 - năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với nhiều thời cơ và vận hội mới. Đây là năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, cũng là năm đầu tiên thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Tuy nhiên, dự báo nước ta

sẽ tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức lớn. Quốc hội đề nghị Chính phủ, các cấp, các ngành và kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy mạnh mẽ tinh thần dân tộc, đoàn kết, đồng sức, đồng lòng, chủ động, trách nhiệm cao để thực hiện mục tiêu phòng, chống dịch bệnh và phục hồi phát triển kinh tế, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, kế hoạch, tạo nền tảng để bước vào giai đoạn phát triển mới; đồng thời, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền quốc gia, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định để phát triển bền vững đất nước. Trước mắt, tiếp tục quan tâm, ủng hộ, chia sẻ, chung tay giúp đỡ đồng bào tại các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả bão, lũ, nhanh chóng ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất, kinh doanh.

Quốc hội yêu cầu Chính phủ, các cấp, các ngành khẩn trương triển khai thực hiện các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua. Chủ trọng công tác thông tin, tuyên truyền, vận động nhân dân tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, tìm hiểu, nắm bắt thực tiễn đời sống xã hội để kịp thời phản ánh, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan hữu quan và hoàn thành tốt hơn nữa trọng trách của người đại biểu nhân dân từ nay đến hết nhiệm kỳ khóa XIV.

nhiều tập thể, cá nhân được Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh tặng bằng khen, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện tặng giấy khen...

* Sáng ngày 17/11, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vũ Thư tổ chức hội nghị biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập" năm học 2019 - 2020.

Năm học 2019 - 2020, mặc dù ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng chất lượng các bậc học của huyện Vũ Thư được giữ vững; 100% trường mầm non thực hiện hiệu quả chuyển đề học sinh giỏi tỉnh lớp 9, trong đó kết quả chung năm học 2019 - 2020 toàn huyện có 29/80 học sinh dự thi đạt giải, 6 giải nhì, 11 giải ba, 12 giải khuyến khích. Với những thành tích đạt được trong phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập" năm học 2019 - 2020, ngành Giáo dục huyện Thái Thụy có 1 tập thể đạt được tặng cờ thi đua của Chính phủ; 3 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen;

nhà trường trên địa bàn huyện Vũ Thư trong đổi mới quản lý, phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá, xếp loại học sinh. Năm học 2019 - 2020, huyện Vũ Thư có 1.095 giáo viên giỏi tỉnh, huyện, 295 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua, 28 tập thể, cá nhân được Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh tặng cờ thi đua, bằng khen và nhiều danh hiệu khác.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, huyện Vũ Thư đã trao bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho 2 cá nhân, trao cờ thi đua phong trào thi đua của UBND tỉnh cho 4 tập thể, trao bằng khen của UBND tỉnh cho 22 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2019 - 2020.

* Chiều ngày 17/11, huyện Hưng Hà tổ chức hội nghị biểu dương các tập thể, cá nhân trong phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập" năm học 2019 - 2020.

Năm học 2019 - 2020, dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, song phong trào thi đua của ngành

Giáo dục huyện Hưng Hà vẫn đạt kết quả đáng khích lệ. Phong trào thi đua "Day tốt, học tốt" trở thành truyền thống xuyên suốt trong mọi hoạt động giáo dục của ngành. Kết thúc năm học, toàn huyện có 99,92% học sinh tốt nghiệp THCS; 73,06% học sinh thi đỗ THPT công lập. Toàn huyện duy trì vững chắc kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, THCS đúng độ tuổi mức độ 3, xóa mù chữ mức độ 2. Cũng trong năm học, toàn huyện có trên 2.000 học sinh được công nhận học sinh giỏi cấp huyện, 30 học sinh lớp 9 đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh.

Với những thành tích đạt được, nhiều tập thể, cá nhân trong ngành Giáo dục huyện Hưng Hà đã được biểu dương khen thưởng. Trong đó, 1 tập thể, 1 cá nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 1 tập thể được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng cờ thi đua; 1 tập thể, 1 cá nhân được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen; 4 tập thể được tặng cờ thi đua của UBND tỉnh; 10 tập thể, 14 cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh...

NGÀNH GIÁO DỤC...

(Tiếp theo trang 1)

cơ sở vật chất, bồi dưỡng đội ngũ, xây dựng tập thể đoàn kết đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Chất lượng giáo dục toàn diện bền vững ở tất cả các cấp học, kết quả thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh, thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, thi tuyển sinh Phổ thông xét vị trí dẫn đầu tỉnh, ngành Giáo dục huyện Quỳnh Phụ được Sở Giáo dục và Đào tạo xếp thứ nhất toàn tỉnh.

Ghi nhận những thành tích của các đơn vị toàn ngành đạt được trong năm học 2019 - 2020, Thủ tướng Chính phủ đã tặng bằng khen cho Trường Tiểu học và THCS Quỳnh Hoa; Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen cho 3 tập thể, 3 cá nhân; UBND tỉnh tặng cờ thi đua đơn vị dẫn đầu cho 4 trường công lập nhiều danh hiệu thi đua được trao cho các tập thể, cá nhân.

* Sáng ngày 17/11, huyện Thái Thụy tổ chức tổng kết phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng

dạy và học tập" năm học 2019 - 2020.

Năm học 2019 - 2020, ngành Giáo dục huyện Thái Thụy với tinh thần sáng tạo, phát huy hiệu quả chương trình học thực tiễn, ý thức tự giác học tập của mỗi học sinh nên chất lượng năm học của huyện đạt nhiều kết quả xuất sắc. Ngành Giáo dục huyện Thái Thụy được xếp thứ 2/8 huyện, thành phố. Kết quả tuyển sinh vào lớp 10 tiếp tục khẳng định chất lượng, luôn ở top đầu của tỉnh. Duy trì và nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng học sinh giỏi tỉnh lớp 9, trong đó kết quả chung năm học 2019 - 2020 toàn huyện có 29/80 học sinh dự thi đạt giải, 6 giải nhì, 11 giải ba, 12 giải khuyến khích.

Với những thành tích đạt được trong phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập" năm học 2019 - 2020, ngành Giáo dục huyện Thái Thụy có 1 tập thể đạt được tặng cờ thi đua của Chính phủ; 3 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen;

DIỄN TẬP PHƯƠNG AN...

(Tiếp theo trang 1)

cháy lan sang bể chứa dầu DO số 3 do bức xạ nhiệt. Ngay khi phát hiện sự cố cháy, lực lượng PCCC tại chỗ của Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà đã khẩn trương thực hiện các biện pháp dập lửa tại chỗ và thông báo cho toàn bộ công nhân di chuyển khỏi khu vực cháy, đồng thời nhanh chóng điện báo Công an huyện Thái Thụy.

Sau khi nhận được tin báo cháy từ cơ sở, Công an huyện Thái Thụy đã báo cáo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh. Ngay lập tức, lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã huy động 6 xe chữa cháy cùng 55 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường triển khai đội hình chữa cháy, phun bọt, phun nước làm mát các bể chứa xăng dầu, phối hợp tổ chức cứu nạn. Lúc này, lực lượng PCCC chuyên ngành của Nhà máy sản xuất Amon Nitrat, Nhà máy nhiệt điện Thái Bình đã đến hỗ trợ chữa cháy, tổng tấn công phun bọt để dập tắt đám cháy. Sau khoảng 30 phút triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đám cháy đã được khống chế và dập tắt, không xảy ra thiệt hại về người, không để lan sang khu vực lân cận.

Thông qua diễn tập đã góp phần nâng cao khả năng xử lý tình huống cháy, nổ của lực lượng PCCC cơ sở và cán bộ, công nhân viên của Công ty. Bên cạnh đó, giúp tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng, nâng cao hiệu quả PCCC và CNCH khi có tình huống cháy, nổ xảy ra.



THÔNG BÁO
TIN TRÚNG THƯỞNG XỔ SỐ MIỀN BẮC

Bộ 20 vé giải Đặc biệt xổ số miền Bắc
Trị giá 4 tỷ 300 triệu đồng
Số trúng thưởng: **76818**
Mở thưởng ngày 15 tháng 11 năm 2020

Đã ra thưởng tại Thái Bình. Công ty Xổ số kiến thiết Thái Bình thông báo tới toàn thể quý khách hàng và chúc mừng quý khách hàng đã may mắn trúng thưởng. Kính mời khách hàng đến phòng xổ số các huyện hoặc Công ty Xổ số kiến thiết Thái Bình tại: Số 47, Phan Bội Châu, phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình để đăng ký lĩnh thưởng.

Công ty trả thưởng nhanh gọn, đầy đủ.
Mọi thông tin cá nhân được bảo đảm bí mật khi khách hàng có yêu cầu.

CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÁI BÌNH

Chung tay phòng, chống dịch Covid-19
Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 17 giờ 30 phút ngày 17/11, thế giới đã ghi nhận hơn 55,4 triệu người nhiễm và hơn 1,33 triệu người tử vong do Covid-19.

Tại Việt Nam, tính đến 18 giờ ngày 17/11, cả nước có thêm 5 bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới nhập cảnh từ nước ngoài về được cách ly ngay. Số bệnh nhân nhiễm Covid-19 đã ghi nhận trên cả nước là 1.288 bệnh nhân. Đến nay, đã 76 ngày Việt Nam không ghi nhận có bệnh nhân nhiễm Covid-19 ngoài cộng đồng. Hiện 1.124/1.288 bệnh nhân đã được điều trị khỏi, còn 129 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế. Tổng số người đang cách ly, theo dõi sức khỏe trên cả nước là hơn 16.100 người.

Tại Thái Bình, tính đến 17 giờ ngày 17/11, 36 chuyên gia nước ngoài sang làm việc trên địa bàn tỉnh vẫn đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại khu liên hợp khách sạn, nhà nghỉ Làng Việt (Tiền Hải). Tại khu cách ly tập trung của tỉnh là Trung đoàn 568 và các cơ sở y tế hiện không có trường hợp nào đang cách ly, theo dõi sức khỏe. Tổng số mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh tính đến ngày 17/11 vẫn là 9.406 mẫu.

HOANG LANH

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19

<p>SỐ Y TẾ: 0969.851.212 0227.3640.786</p>	<p>TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476 0227.3831.885</p>
---	--